
 

  

 

  
 
     
    
 

                           ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  

           -------------------------------------------------------  
 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านยาง  ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  และสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง  มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 วรรค 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง           
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2565 (รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แนบท้ายประกาศนี้) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่    1   กันยายน   พ.ศ. 2565 
 
 

           
     (นางจติสวย  ศรฤทธิ์) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

  

 

 

                      

                    

              
 

 

                                    



 

  

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 

วันศุกรท์ี่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านยาง  

ผู้มาประชุม 
 

1.  นางจิตสวย  ศรฤทธิ ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 

2.  นางศิรกาญจน์  พิบูลเกียรติขจร รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 

3.  นายสง่า เจริญรัมย ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต ๑ 

4. 
5. 

นางสนั่น  เนียนไธสง 
นายทองปอน  วินทะไชย 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต ๑ 

6. 
7. 

นายเกรียงไกร  ป้องไธสง 

นายสุพรรณ  ตะบุบผา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 1 
   8.  นายธณบวร เที่ยงน้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 2 

   9. นายเทียบ  สีภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 2 

  10. นายสุคธีร ์ แย้มศร ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 2 
  11. นางสาวธนวรรณ  สีม่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 2 
  12. นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมแิห่ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 
   
 มีผู้เข้าร่วม 11 คน         ลาประชุม 1 คน         ขาดประชุม – คน 
 นางสาวปวรวรรณ  บญุเขื่อง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต ๑     ลา 

   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสพุารัตน์  บุญเที่ยง 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง 

2. นายอำนวย  เชื้อนิด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง 
3. นายบรรจง  คำด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง 
4. นางสงวน  เนียนไธสง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลบ้านยาง 
5. นางสาวเกียรติสุดา ทับวอ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง 
6. นายพรภริมย์  มั่นเรืองศรี ผู้อำนวยการกองชา่ง 
7. นางสาวรัชฎาพร เดชคณุรัมย ์ นักวิชาการศกึษาชำนาญการ รักษาราชการแทน   

ผู้อำนวยการกองการศกึษา 
8. นางสาววันวิสา  เรือนใหม่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
9. นายณฐวรรธน์  ลัทธ ิ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
10. นางอังศณา  จันทร์พรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
11. นางหฤทัย  แสนหล้า เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
12. นายพจสิทธิ์  รัตนพลแสน เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
13. นางมัชยา ตลอดไธสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
3/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังประชุม  

1. นายสิทธิชัย ทองลาด 
2. นางสาวสริิยุพา  โพธิ์มะฮาด 
3. นางสาวกชมน  สีลา 
4. นางสาวพัชราภรณ ์ เชื้อนิด 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด 
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง นางจิตสวย  ศรฤทธิ์ ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านยาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ลงชื่อไว้ จำนวน 11 คน ลา 1 คน  ถือว่าครบองค์
ประชุม ก่อนที่จะได้เริ่มการประชุม ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยางประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  

ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  

ประธานสภา ทต.บ้านยาง 

 
ที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 

(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  

ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายพรภิรมย์  มั่นเรืองศรี) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 256๕ และดำเนินการตามระเบียบวาระ 

เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวปวรวรรณ  บุญเขื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 1 ลาค่ะ 
 
 
รับทราบ 
 
เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อคราวประชุมวันที่  15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 
2565 
รายงานประชุมครั้งที่ผ่านมาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี ๒๕65 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่
สมาชิกพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือต้องการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่  

- เว้นระยะเวลาให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ – 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตนำเรียนในรายงานการประชุมสภา
ฯ หน้าที่ 5 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างท่อ 
น้ำลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านหินแร่ หมู่ที่ 6 ตำบล     
บ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้ามห้วยมะไฟ (สายทาง
บ้านโสกดู่ – บ้านหินแร่) ขอเปลี่ยนแปลงที่ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แก้ไข
เป็นอยู ่ระหว่างดำเนินการนะครับเอาเครื ่องหมายถูกออกครับ ตรงช่อง
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

รับทราบ 
 

4/ถ้าไม่มี… 



 

  

 
 
 
 
 

(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์) 
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 

 

มติที่ประชุม 
 
  
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ 
 

(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์) 
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 
 

(นางสาวสุพารตัน์  บุญเที่ยง)
นายกเทศมนตรีตำบลบา้นยาง 
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ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่       
ผ่านมาของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565                 
เมื่อวันจันทร์ ที่  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอมตทิี่ประชุมค่ะ     

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2565 เมื่อคราวประชุมวันที่  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
มมีติรับรองรายงานการประชุมฯ      จำนวน    ๑0   เสียง 
มีมติไม่รับรองรายงานการประชุมฯ   จำนวน      -    เสียง 
งดออกเสียง                               จำนวน      1    เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
    --- ไม่มี---- 
 

 

4.๑ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง ได้เสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง       คำ
ชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยางได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านยางค่ะ 
 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู ้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านยางได ้ต ั ้ งจ ่ายงบประมาณรายจ ่าย                           
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดิน                         
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา จำนวนเงิน 258,000 บาท นั้น  เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบ
รายการปริมาณงานของโครงการแล้ว พบว่า ไม่ตรงกับรายละเอียดที ่จะ
ดำเนินการก่อสร้าง ซึ ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน        
หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ก ่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 

 
 

5/คำช้ีแจง… 
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คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอ้อ     
หมู ่ท ี ่  8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา (จากบ้านนายวิชัย จันทร์ดิษฐ์ ถึงลานตาก
พืชผลการเกษตร)  จำนวน 258,000 บาท 

      เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง  อำเภอลำทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านนายวิชัย จันทร์ดิษฐ์ ถึง
ลานตากพืชผลการเกษตร)   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร                
ยาว 170.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่
ทางตามสภาพและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาล
ตำบลบ้านยาง   
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ       
หมู ่ท ี ่  8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา (จากบ้านนายวิชัย จันทร์ดิษฐ์ ถึงลานตาก
พืชผลการเกษตร) จำนวน 258,000 บาท 

      เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                    
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านนายวิชัย จันทร์ดิษฐ์ ถึงลาน
ตากพืชผลการเกษตร)    ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
170.00  เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาณ คสล.        
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง
ตามสภาพและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบล
บ้านยาง   
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 

เพื่อเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยางพิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ 
นางสาวสุพารัตน์  บุญเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง 
 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง ได้ชี้แจงญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผน                     
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก                          
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวนเงิน 258,000 บาท นั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ 
-----เว้นระยะเวลา ให้โอกาสสมาชกิได้อภิปราย------ 
 
ไม่มี 

6/มต…ิ 
 



 

  

 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
(นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
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มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน                       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่  8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน 258,000 บาท 
อนุมัติ       10   เสียง 
ไม่อนุมัติ      -      เสียง 
งดออกเสียง  1     เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
4.2 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2566 (วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ) 
เร ื ่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2566 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ) 
กล่าวเชิญ นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะ                          
การขอลด รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวน
สมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตต ิรายจ่ายขึ ้นใหม่ หร ือเพ ิ ่มเต ิมรายจ่าย                     
หรือเปลี่ยน แปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับคำรับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ ่งมีข้อผูกพัน                 
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 (๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
 (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า 

รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 ข้อ ๕๐ เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  

 
 
 

7/การสงวน… 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(นางสนั่น  เนียนไธสง) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนผคำแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ 
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
 
รับทราบ 
 
ในวาระที่ ๒ ตามมติที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15  
สิงหาคม  2565 และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
วันอังคารที่      16  สิงหาคม  2565   เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันพุธที่          17  สิงหาคม  2565   เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม   2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โดยประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู ้ร ับพิจารณาญัตติต่อที ่ประชุม                     
เมื่อวันจันทร์ ที่  22  สิงหาคม  ๒๕65 จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาค่ะ 
 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ดิฉัน นางสนั่น เนียนไธสง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ค่ะ ตามที่กำหนดให้มีการยื่น
เสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการ
ประชุม เมื่อวันจันทร์ ที่ 22  สิงหาคม ๒๕65 เวลา 09.30 น. นั้น ผลการยื่น
เสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖6 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ยื่นเสนอแปรญัตติ มีนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านยาง ได้ยื่นแปรญัตติมา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร จำนวน  
340,000 บาท 

2. โอนตั ้งเป็นรายการใหม่ จำนวน  1 รายการ แผนงานสาธารณสุข        
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน รายการเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  เป็นจำนวน 340,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้านใน
เขตตำบลบ้านยาง จำนวน 17 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   
ในการแปรญัตติโอนลดงบประมาณ และตั ้งจ่ายใหม่ครั ้งนี ้ ทำให้จำนวน
งบประมาณในร่างเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงขอแก้ไขจำนวนงบประมาณให้สัมพันธ์
กับงบประมาณที่ลดลงและเพิ่มเติมในร่างเทศบัญญัติฯเดิม ในหน้าที่ 5 , 7 , 9 , 
12 , 26 , 29 , 58 และ 59 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง ได้ขอสงวนคำ
แปรญัตติไว้                                                        8/คณะกรรมการ… 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 

 
ที่ประชุม 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
(นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
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คณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดทุกข้อ  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้
แก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตาม
คำแปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยางด้วยมติเอกฉันท์ค่ะ ลำดับต่อไป
ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง  ว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หรือไม่ 
 
ไม่มี 
 
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินำเสนอต่อที่ประชุม  ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าจะ
เห็นชอบให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ  
 
โดยมีมติ      อนุมัติ           10     เสียง 
                ไม่อนุมัติ         -      เสียง 
                งดออกเสียง     1      เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 (วาระที่สาม ข้ันลงมติ) 
กล่าวเชิญ นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ 
ระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.     
2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ ๕๒ “การพิจารณารา่งข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่”   
 
รับทราบ 
 
สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยางว่าสมาชิกท่านใดมีเหตุอันสมควรที่ 
จะเสนอขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง  ลงมติให้อภิปรายหรือไม่ 

- เว้นระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ปรึกษาหารือ – 
 
 
 

 
9/ต่อไป… 



 

  

 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 

(นายสุพรรณ  ตะบุบผา) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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ต่อไปเป็นวาระที่สาม การลงมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕66 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2566  ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบหรือไม่ค่ะ 
 
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลบ้านยาง  
โดยมีมติ          อนุมัติ           10     เสียง 
                    ไม่อนุมัติ         -      เสียง 
                    งดออกเสียง     1      เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
เมื่อเวลา 09.48  น. 
 
เรื่อง อื่นๆ  
สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมอยากจะเสนอ
เกี ่ยวกับเรื ่องโครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 ทั ้งหมด 19 
โครงการนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 
2566 มีมติได้ผ่านทั ้งหมดแล้ว แต่ว่าปี 2565 ยังไม่เริ ่มสักโครงการเลย       
ใช่ไหมครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการทั้งหมด 19 โครงการ      
แต่ตอนนี้ทำอยู่ก็คือ 8 โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด แต่ทีนี้โครงการยังไม่เริ่มเลย 
ดูหลักๆแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน แล้วทีนี้ปีงบประมาณก็จะ
สิ้นในเดือนกันยายนนี้ ใช่ไหมครับ จะทันไหม ผมจะถามแค่นี้ละว่า งบประมาณ
ที่เราจะทำมันมีอยู่แล้วแต่ว่าโครงการยังไม่เริ ่มเลยสักโครงการ  จะทันไหม         
หรือว่าเราจะโอนย้ายเงินสะสมไปอยู่ปี 2566 มันจะเหมาะสมไหม หรือยังไง 
ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกดูว่าเราจะยกงบประมาณตรงนี้ ไปเป็นเงินสะสมจ่าย
ขาดไหมครับ เพราะว่า 19 โครงการ ไม่ใช่น้อยๆ ถูกไหมครับ ทีนี ้เราจะไป
เริ่มทำ   ปีหน้าจะทันไหมครับ ก็คือหมดปลายฝนต้นหนาวไปแล้ว จะเริ่มทันจะ
ทันไหม แล้วทีนี้ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จะเข้ามารับประมูล มันก็มีน้อยอยู่แล้ว
ตอนนี้ ถูกไหมครับ เท่าที่ดู 8 โครงการที่ผ่านมา ก็มีอยู่แค่สองถึงสามบริษัท
เท่านั ้นที ่เขามาประมูล ผมพอจะจำได้อยู ่ว ่ามีบริษัท น่าจะเป็นศักดิ์ ไพล         
และหนองหว้าเสาปูน แล้วก็ชุนได ใช่ไหมครับ ที่เห็นทำๆอยู่ 8 โครงการ ขนาด
นี้เราก็ยังไม่ทัน แล้วทีนี้อีก 19 โครงการ มันจะทันไหม เพราฉะนั้นเราจะเปิด
ประมูลแบบโอเพ่น พูดง่ายๆ ก็คือเปิดเลย ให้บริษัทที่เขาจะมีศักยภาพมาทำ 
เท่าที่ดูทั้งหมด 8 โครงการที่ทำอยู่ มันยังไม่ทัน เพราะว่าเดือนกันยายน มันก็จะ
สิ้นปีงบประมาณอยู่แล้ว งบประมาณ ปี 2565 โครงการทั้งหมด 19 โครงการ 
เท่าที่ผมดูในเอกสาร คือเรายังไม่เริ่มทำเลย อันนี้ผมก็หนักใจแทนผู้อำนวยการ
กองช่างของเราอยู่ จะทันไหมครับ ขอบคุณมากครับ 
 

 
10/เรียน… 



 

  

 
 
(นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 (นายสง่า  เจริญรัมย์) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านค่ะ 
ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ทางท่าน สมาชิกได้เสนอมาก็คือ โครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ .ศ.2565 ในงบลงทุน ทั ้งหมด 19 
โครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ เนื่องจากว่าได้คุยกันเบื้องต้น
กับทางท่านผู้บริหารและทางฝ่ายกองช่าง มีแนวทางดังนี้ ก็คือ จะพิจารณา
ดำเนินการในช่วงของเดือนกันยายน โดยจะจัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ และจะ
พยายามทำให้ครบถ้วนทุกโครงการ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ หรือก่อหนี้
ไม่ทัน ก็จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณข้ามปีไปเป็นปี 2566 แต่ก็คือไม่ได้ตก
เป็นเงินสะสมนะคะ จะขออำนาจสภา อนุมัติกันเงินข้ามปี เป็นอำนาจของสภา 
ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ในส่วนถ้าโครงการไหนที่พิจารณาแล้วสามารถ
ดำเนินการได้ในช่วงนี้ ท่านนายกฯ จะพิจารณาดำเนินการตามรายโครงการ   
นะคะ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเท่านี้ค่ะ  
 
สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนท่านประธานสภาที ่เคารพ ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ กระผมนายสง่า       
เจริญรัมย์ ขอเรียนถามและหารือสองเรื่องนะครับ 
เรื่องที่ 1 ท่อลอดหินแร่ ซ่ึงผู้รับเหมาสร้างปัญหาให้กับผู้ที่สัญจรอย่าง ถือว่ามาก
ทีเดียวเลยนะครับ เพราะว่าทุกเช้านะครับ จะผ่านหน้าบ้านผม จะโดนบ่นทุก
ครั้ง ในการที่จะเดินทางข้าม คือทางเบี่ยงนะครับ ถ้าท่านไม่มาทำเบ่ียง ให้เป็นที่
น่าดูกว่านี้นะครับ เพราะว่าพี่น้องสัญจรไปมาแต่ละเช้า แต่ละเย็น ค่อนข้างจะ
เยอะนะครับ ทำได้ ผู ้รับเหมาทำได้ ทางเบี่ยงนะครับ แต่ที ่จริงแล้ว การทำ
เดี๋ยวนี้ก็ทำได้นะครับ น้ำไม่แรง สูบน้ำขึ้น ทิ้งได้ แต่งดไปแล้วสองสามอาทิตย์ 
น้ำมาสามวัน แต่ท่านไม่ไปทำ ผมว่าฝนมางวดนี ้ ไม่เหลือแม้แต่ทั ้งดินกั้น          
แต่ความลำบากของพี่น้องที่เดินทางสัญจรเดินทางไปมา ผมถือว่าขอ ณ ที่สภา
แห่งนี้เลยว่า ทางเบี่ยง ทำด้านข้างให้ดีกว่านี้เถอะ แต่ว่าติดหล่มนิดเดียว ใช่ว่า
นิดเดียวนะครับ แต่ว่ามาก สำหรับพี่น้องสัญจรเดินทางไปมา ลงทุนไม่มากนะ
ครับ ก็ขอนำเรียนในที่ประชุมตรงนี้  
เรื่องที่ 2 วันที่ 13 กันยายน เมื่อสักครู่ผมแวะที่โรงเรียน ประชุมที่โรงเรียนมา
ประมาณ 30 นาทีนะครับ รับคุณครูคนใหม่ ได้รับทราบข่าวการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาวันที่ 13 น่าจะประมาณนั้น ที่พูดคุยกับรักษาการ
โรงเรียนเมื่อสักครู่ ท่านก็นำเรียนว่า เราจะวางแผนยังไงดี จากนี้ไปถึงวันที่ 13 
ไม่มากวัน เราจะเตรียมการ เราดูแม้กระทั่งการสัญจร ถนน ก็เป็นอุปสรรคนะ
ครับ เพราะฤดูฝน อาจจะมีเป็นหลุมเป็นบ่อ เราจะเตรียมขั ้นตอนอย่างไร        
ที่จะรองรับผู้ว่าราชการฯที่จะเดินทางมาโรงเรียนบ้านหินแร่วันที่  13 นี้ครับ 
ขอบคุณครับ   
           

 
11/กราบเรียน…                                         



 

  

 
 
 
 

(นายธณบวร  เที่ยงน้อย)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
 
 
(นางสาวสุพารตัน์  บุญเที่ยง)
นายกเทศมนตรีตำบลบา้นยาง 
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กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธณบวร  เที่ยงน้อย สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ผมอยากจะหาร ือก ับท ่านประธาน ม ีอย ู ่ เร ื ่องน ึงครับ            
เรื่องกองทุนบุญสัมพันธ์ พวกผมคือได้ลาออกแล้วนะครับ อยากขอหารือท่านว่า 
เรื่องพิธีการนะครับ แต่ก่อนเราตกลงกันว่าให้ท่าน สท .สง่า เจริญรัมย์ เขต 1   
เราให้ท่านรองอำนวย เชื้อนิด ขออนุญาตเอ่ยชื่อครับ พอดีมาเปลี่ยน พวกผม
ออก คือออกจากฌาปนกิจตรงนี้ ก็เลยว่ามันสับสนกัน การเป็นพิธีกรนะครับ 
เราจะให้แต่ละเจ้าภาพท่านตัดสินใจดีกว่าไหมครับ ดีกว่าที่เราจะให้คนนั้นคนนี้ 
คือให้ท่านเจ้าภาพตัดสินใจเอาเอง ว่าจะเอาใคร เอาคนอื่นก็ได้ ไม่จำเป็นต้อง
พวกเรา ผมขอปรึกษาเท่านี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
 
ตอบคำถาม ท่านสมาชิก ก็เป็นกับเจ้าภาพนะคะ บางคนเจ้าภาพก็อยากได้คน
นั้นคนนี้ ก็อันนั้นตามใจเขา มันก็เรื่องของเขานะคะ 
สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
นะคะ เรื่องงานกีฬาประจำตำบลที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตนี้ เราได้จัดเมื่อ
เสาร ์อาท ิตย ์ท ี ่ผ ่านมา เป ็นรอบของการค ัดเล ือก งานก ีฬาของตำบล                
คือว่าเทศบาลตำบลบ้านยางเป็นเจ้าภาพ ท่านสมาชิกทุกท่านก็เป็นเจ้าภาพ
เช่นกันนะคะ เราเป็นทีมผู้จัดงาน หน้าที่หลักคือเราต้องมาดูเรื่องเป้าหมาย       
ของการจัดการ การจัดงานกีฬาประจำตำบล เป้าหมายหลักคือเราให้เกมส์กีฬา
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี สร้างมิตรภาพอันดี ระหว่างคนในตำบลเรา แล้วก็เพื่อให้
คนมาออกกำลังกายร่วมกัน และห่างไกลจากยาเสพติด อันนี้คือเป้าหมายหลัก 
ให้เรียนรู้กติกามารยาทของการเล่นกีฬา อันนี้คือเป้าหมายที่เรามีกีฬาประจำ
ตำบล รอบคัดเลือกที่ผ่านมาสองวันบรรยากาศที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลบ้านยาง                             
ผู้นำชุมชนให้ความสนใจ ในการสนับสนุนส่งนักกีฬาทุกประเภทเข้ามานะคะ 
แล้วก็กรรมการก็ให้ความร่วมมือในการจัดงาน ผู้เล่นก็ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์    
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นความสัมพันธ์ที่ดี ผู้ชมก็มารวมพลัง ร่วมเชียร์ ซึ่งเป็น
บรรยากาศที่ดีมาก เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ประเด็นที่จะพูดคุยและชี้แจงและขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านคือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเสาร์อาทิตย์จะถึงนี้จะเป็นรอบ
ชิง ก็จะมีกีฬาสากล จะมีวอลเลย์บอล (ชาย-หญิง), ฟุตบอล (ชาย-หญิง) ,เซปัค
ตะกร้อ, เปตอง จะเป็นรอบชิง หลังจากที่เราแข่งขันรอบแรก รอบสองมาแล้ว
รอบนี้ก็จะเป็นรอบชิง ในวันที่ 27 กันยายนนี้ จะเป็นรอบชิงทั้งหมด วันที่ 28 
จะเป็นพิธีเปิด-ปิด จะมีเกมส์และการละเล่น แล้วมีกีฬาสากล แค่สองประเภท
อยู่ในวันที่ 28 กันยายน 2565 นี้ ดังนั้นบรรยากาศที่อยากขอความร่วมมือ
จากทุกท่าน คือเป็นผู้จัดร่วมกันนะคะ ช่วยกันดูว่าจุดใดที่ในส่วนของพนักงาน
เราดูแลยังไม่ทั่วถึงนะคะ เราขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตอนแรกกำหนดการจัดงาน 
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เรากำหนดจัดที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ซึ่งเรามองว่าโรงเรียนบ้านหนองยาง                        
เป็นศูนย์กลางของตำบล แล้วปรากฏว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา เราประเมิน
สถานการณ์แล้วว่าเรื่องของพายุ และด้วยสภาพของสนามเป็นสนามที่อุ้มน้ำ     
ถ้ามีการฝนตก น้ำก็จะขังบริเวณนั้น ก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่าการแข่งขันไม่
สามารถแข่งขันได้  แล้วสัปดาห์นี ้ เราก็ดูเร ื ่องของพายุฝนฟ้าอากาศด้วย           
วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีอยู่ในอำเภอ
ชุมพวง ประทาย ลำทะเมนชัย เมืองยาง ที่ฝนตกค่อนข้างจะเยอะนะคะ เราขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ชี้แจงเบื้องต้นว่า
ทำไม มีนักกีฬาหลายท่านบอกว่า ทำไมวอลเลย์บอลเราไม่แข่งที่สนามโรงเรียน
บ้านหนองยาง เพราะสนามโรงเรียนหนองยางมีความพร้อม เรื ่องของโดม       
เรื่องของสนามสนามวอลเลย์บอล ทีนีเวลาเราไปใช้สถานที่เราต้องรับผิดชอบ
สถานที่นั้นร่วม เราต้องดูแล สถานที่เราไปใช้ด้วย ในส่วนของสถานที่เราก็ขอใช้
สถานที่เดียว เพื่อที่จะได้ดูแลความเรียบร้อย ก็ได้ติดต่อได้พูดคุยกับผอ.โรงเรียน
ทั้งสองแห่ง เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ วันที่ 27 กันยายน เป็นรอบตัดสิน 
วันที่ 28 ภาพงานอยากให้สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบล
บ้านยาง เราจะมีฟุตบอลคู่กระชับมิตร คู่วีไอพี คู่แรกเป้าหมายของคู่แรกที่เตะ
ฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง พบกับ
ทีมผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป้าหมายคู่นี้คือเราต้องการสาธิต
วิธีการเล่น เราต้องการบอกคนในชุมชนว่าผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ก็ออกกำลงักาย 
ผู้นำชุมชนก็เล่นกีฬาเป็น ผู้นำชุมชนก็ปฏิบัติตามกติกา มารยาท อันนี้เป็นคู่
สาธิตนะคะ ก็อยากให้ทุกคน ลงเตะฟุตบอลคู่แรกด้วยกัน กำหนดการทุกท่าน
จะได้รับในสูจิบัตรแล้วนะคะ กำหนดการยังเป็นตามเดิม โดยมีนายอำเภอ          
ลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ แล้วก็ชุมชนตั้งแต่ หมู่ 1- 17       
ก็จะมาร่วมกิจกรรมร่วมกัน เราได้ติดต่อตำรวจ เพื่อให้มาดูเรื่องความปลอดภัย        
เราได้ติดต่อช่างภาพเพื ่อมาเก็บบรรยากาศ ความทรงจำดีๆ ของงานกีฬา        
ของเราไว้ เราได้ติดต่อหน่วยพยาบาลเพื่อจะมาดูแลความปลอดภัยให้กับพวก
เราทุกคน เราได้รับความร่วมมือจาก อปพร.เพื่อมาจัดการดูแลเรื ่องของรถ 
การจราจรและความปลอดภัย เราได ้ประสานงานเร ื ่องของการจัดการ        
ร้านค้า การขายสินค้า จัดโซน จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบนะคะ โดยผู้อำนวยการ
โรงเรียนจะช่วยวางแผนเรื่องการจัดการเรื่องนี้ และที่สำคัญเราได้ความร่วมมือ
จากผู้นำชุมชนทุกแห่ง ที่สนับสนุนส่งให้มีผู ้จัดการทีมแต่ละทีม เข้ามาร่วม
แข่งขันกับเรา อันนี้คือเรื่องที่จะนำเรียนให้สภาในวันนี้ ขอบคุณค่ะ 
 
สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ     
ผมนายสุพรรณ ตะบุบผา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามที่ท่านนายก กล่าวถึง
เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา วันแรกที่เราประชุมกันตั้งแต่วันนั้น ผมว่าจะเสนอ
แล้ว แต่ก็เท่าที่ผ่านมา ผมจะพูดก็พูดไม่ถนัดนะครับ ผมขอติงนิดนึงเกี่ยวกับการ 

13/วางแผน… 
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วางแผนในจัดการจัดเตรียมกีฬา ก็ไม่ใช่ว่าผมรู้มากหรืออะไรนะครับ แต่ผมเจอ
ด้วยประสบการณ์ของผมเอง คือทุกครั้งที่จัดมาของกีฬาทั้งหมด 6 โรงเรียน 
แล้วก็ของเทศบาลเรา ในการวางแผน ในการที่จะจัด การจัดเตรียมการทุกอย่าง 
เพราะฉะนั้นจะต้องมีหนังสือสั่งการนะครับ ท่านประธานครับ คือหนึ่งคือแต่งดั้ง 
คณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน แต่ละประเภทกีฬาที่เราจัดการแข่งขัน       
อันนี้เราแทบไม่มีเลย อันนี้ผมเข้าใจอยู่ ผมจะปรึกษากับครูพรตลอดนะครับ 
ท่านก็ปรึกษาผมอยู่ว่าในการจัดเตรียมการแข่งขัน เราต้องมีคณะกรรมการที่
รับผิดชอบกีฬาแต่ละประเภทนั้น ผมเข้าใจอยู่ว่าคือมาจัดเตรียมเอาแบบใกล้ชิด
เลยนะครับ ทีนี้ก็ยังดีอยู่นะว่าครูพรก็เข้ามาปรึกษา ผู้อำนวยการอภิลักษณ์ 
จรไธสง และผม และครูหนุ่ม ทีนีครูหนุ่มท่านก็เลยได้โทรหาผม ทีแรกผมว่าผม
จะอยู่เฉยๆ แต่ก็ต้องทำไงได้ ก็ต้องร่วม เพราะว่าคือมาตรการในการจัดการ
แข่งขัน เราแทบไม่มีเลย พูดง่ายๆเลยนะครับ หนึ่งก็คือความปลอดภัย ยังโชคดี
ที่ว่าเรายังไม่มีปัญหากัน ที่จัดที่หนองยางวันนั้น อันนี้ไม่มีเลย ขอติงท่านนายก
นิดนึงนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ของเรา ผมเข้าใจอยู่ว่าอยากจะจัดนั่น
แหละครับ แต่มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเราไม่มีเลย วันนั้น 
เข้าใจอยู่ว่า วันนั้นที่จัดที่โรงเรียนบ้านหนองยาง เป็นกีฬาประเภทเดียวคือ
วอลเลย์บอล ใช่ไหมครับ ก็ยังดีที่ว่ามีวัยรุ่น ไม่มีวัยรุ่นที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
และอันที่สองก็คือเรื่องการปฐมพยาบาลหรือ First aid (ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) 
เราไม่มีเลย มันก็เจอปัญหาแล้วละที่หนองม่วงวันอาทิตย์ ใช่ไหมครับ ฟุตบอล
มันเป็นกีฬาปะทะ ผมเข้าใจอยู่ว่า คุณพรท่านสละทุกอย่างเลย ทั้งรถทั้งอะไร 
อันนี้คืออำนวยความสะดวกให้ ผมเข้าใจอยู่ แต่ทีนี้การประสานงานกับทาง      
รพสต.หรือท่านผู้อำนวยการสรศักดิ์ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทางเทศบาลเราได้ทำ
หนังสือถึงท่านไหม ผมขอเรียนถามท่านประธานด้วยนะครับ ตรงนี ้เรา          
อย่ามองข้ามความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพราะฉะนั้น เราจะมา
แก้ปัญหาตรงที่มันเกิดขึ้นแล้ว คือคนที่จะรับผิดชอบก็คือ เทศบาล ถูกไหมครับ 
เพราะว่าเราจัดในนามเทศบาล ปีต่อไปผมเข้าใจอยู่ว่าเราต้องวางมาตรการ
มากกว่านี้ อันที่หนึ่งการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ สองความปลอดภัย 
สาม First aid ที่สำคัญที่สุด เพราะว่ากีฬาที่เราจัด โดยเฉพาะฟุตบอล ไม่ใช่
เฉพาะฟุตบอล กีฬาทุกประเภทในการเล่นที่เป็นหน้าฝนมันจะมีอันตรายมาก
เลยนะครับ นี ่แหละที ่สำคัญ เราทำหนังสือแต่งตั ้งเลยว่าคณะกรรมการ           
จะรับผิดชอบประเภทนี้ ทีนีถ้ามันเกิดปัญหามา ถ้าพูดง่ายๆอย่างน้อยๆเราก็มีไม้
กันหมาไว้แล้ว ถูกไหมครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความปลอดภัย ก็คือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอน ถูกไหมครับ ท่านประธานครับ เราก็จะอย่างน้อยก็คือ
เป็นผู้ที่ถือกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่ามีทะเลาะเบาะแว้งกัน ตีกัน มีแน่นอนผมว่า 
ผมก็ติงกับท่านผู้อำนวยการ ไม่ใช่ติงคือปรึกษาท่านอยู่ว่าเรื่องเครื่องมึนเมา         
คือสุราพวกนี้ วันชิงคือวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 นี้ แน่นอนมันต้องมี
แน่นอน แต่ว่าเขาจะซิกแซกแบบไหน ก็คือน่าจะใส่ขวดหรืออะไรเข้าไปแน่นอน
แต่จะให้ถือขวดเบียร์เข้าไป มันก็จะเป็นอาวุธอย่างดีในการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
เพราะฉะนั ้นก ็ถ ูกต้องแล้วคร ับที ่ท ่านนายกฯ ชี ้แจงเพราะว่าผมเคยติง             
กับหัวหน้าพรไว้แล้ว คุณพรอย่าลืมนะทำหนังสือแจ้ง มันยังไม่สาย เพราะวันที่  
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27 - 28 นี้ มีแน่นอน เพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มทุกหมู่บ้าน เพราะว่า 17 หมู่บ้าน ทำ
หนังสือเวียนถึงผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน อันนี้สำคัญที่สุดเลย ให้ท่านรับผิดชอบ
ลูกบ้านท่านไว้ ผมก็ติงกับครูพรไป ก็น่าจะถึงแล้วละหนังสือ ถึงหรือยังครับมี
หนังสือถึงหรือยังครับ เรามองข้ามไม่ได้เลยจุดนี้ เพราะว่าผมเคยจัดฟุตบอล    
เจ ็ดคน ของตำบลบ้านยางเรา เป ็นก ีฬาประเพณีของหม ู ่บ ้านห ินแร่                
แล้วก็หมู่บ้านหนองดู่ ผมจะทำหนังสือถึงผู้นำ ผู้จัดการทีมที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขัน 
เพราะว ่ าถ ้ าม ัน เก ิดป ัญหามา เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ก ็ จะไปเพ ่ ง เล็ งท ี ่ ใคร เลย                           
ก็คือคณะกรรมการจัดการแข่งขันแน่นอน ถูกไหมครับท่านประธานครับ อันนี้ปี
ต่อไปถ้าเราจะจัดแบบนี้ เราก็ต้อง มาตรการพวกนี้เราก็อย่ามองข้ามนะครับ    
เราต้องทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ นะครับ ขอบคุณมากครับ ท่านประธาน
ครับ 

อยากน้อยเราก็มีท่านผู ้นำหมู ่บ้านค่ะ ไปแข่งขันค่ะ ไปทุกหมู ่บ้าน ความ
ปลอดภัยก็มีอยู่ค่ะ ผู้ใหญ่บ้านท่านก็ไป  
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ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอต่อเรื่องของ
ท่าน สท.สุพรรณ นะครับ ผมเป็นผู้หนึ่งที่เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่ง แต่ผมดูแล้ว รู้สึก
ว่าจะ พูดว่าไงดี กรรมการตัดสินตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสามทุ่ม หนักพอสมควร      
ดูแล้วกำลังไม่น่าจะถึง น่าจะสามชุดเป็นอย่างน้อย อันนี้ก็ขอติติงนะครับ แต่เรา
ก็แก้ปัญหา เพราะว่าฝนเป็นอุปสรรคหนัก แต่เราแก้ปัญหากรรมการไม่ได้ ตรงนี้
น่าจะเอาไปเป็นต้นแบบศึกษาในปีต่อไป ผมดูวันนั้น แม้แต่กรรมการจะฟิต
ขนาดไหน ถึงสองทุ่มสามทุ่มไม่ไหวแล้ว แล้วเรื่องที่สองก็คือเราเปลี่ยนสถานที่
กลับไปกลับมา นักกีฬาชุดเดิมๆก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างทีมนะครับ ลึกๆ
ขัดแย้งกันระหว่างทีมนะครับ บอกว่ามาไม่ทันยกแพ้ ประมาณนั้น แต่ที่สุดก็คุย
กันลงตัว แล้วเวลานักกีฬาไปแข่งขันกลับไปสนามนี้ กลับไปสนามโน่น กำลังของ
นักกีฬาเด็ก ผู้ใหญ่ ไม่ไหวครับ กลับถึงบ้านเป็นลม มีนักกีฬาทีม หมู่ 9 เป็นลม 
วิเคราะห์แล้วว่าเวลาไม่พร้อม สามสนามไม่พร้อม ผมมานั่งสังเกตดูที่สนามฟุต
ซอล นักกีฬาเด็กผู้หนึ่งเป็นนักกีฬาทีมของจังหวัด เขาเล่นเก่งมาก และผมไปดู
เขาทุกอาทิตย์ แต่เวลาเขามาลงสนามให้เรา เขาไม่กล้าเลย ผมสังเกตว่าเด็กคน
นี ้ ทำไมเปลี ่ยนแปลงไปเยอะ ลึกๆเขาไม่กล้าเล่น กลัวอันตรายจากสนาม 
เพราะว ่าสนามเราไม ่พร ้อม ตรงนี ้ เป ็นน ่าจะศึกษาเป็นต ัวอย่างต ่อไป              
เราหลีกเลี่ยงในฤดูฝนเถอะ กลับไปจัดในฤดูหนาวก็ได้ ยกไป ยกงบประมาณไป     
ไปได้นะครับ ผมขอนำเรียน ชี้แจงดังนี้ เพื่อจะนำไปแก้ไขในโอกาสต่อไป แต่ว่า
ครั้งนี้เราก็สู้ช่วยกันให้มันผ่านไปด้วยดี เห็นอุปสรรคอะไรก็ช่วยๆกัน แต่ต่อไปผม
อยากนำเรียนตามที่ผมพูดมา ขอบคุณครับ 
 

 
15/สอบถาม… 



 

  

 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
(นางสาวสุพารตัน์  บุญเที่ยง)
นายกเทศมนตรีตำบลบา้นยาง 
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ขอชี้แจงทำความเข้าใจนะคะ ก็ขอบคุณการสะท้อนทุกเสียงนะคะ คือเวลาเรา
ทำงานมักจะเจอปัญหา แต่เวลาเจอปัญหาเราจะไม่นิ่งเฉยกับปัญหานั้น เราจะ
หาทางออกกับปัญหานั้นนะคะ เพื่อทำให้มันสามารถทำงานต่อได้ อย่างที่ท่าน
สมาชิกสะท้อนมาทั้งหมด ทำไมเราต้องมีสองสนาม เราก็ไม่ได้อยากมีอย่างนั้น
นะคะ แต่ถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์มันดำเนินการ มันก็จะมีผลกระทบกับเรื่อง
ของการวางแผนการจัดการ พร้อมกับการเบิกจ่ายเงิน ที่เราจะปิดงบประมาณ    
ในเดือนกันยายน อันนี้ขอชี้แจงเบื้องต้น แล้วก็เรื่องของการจัดในฤดูนี้ ทำไมถึง
จัดงาน หลังจากคลายล็อคจากสถานการณ์โควิด เราก็อยากให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ในตำบลบ้านยาง ถึงได้มีการจัดงาน แต่ก็มีคำถามเหมือนกันค่ะ ว่าเราจัดงาน    
ในฤดูฝน ผลกระทบจะอะไรยังไง จริงๆเราก็ไม่ได้อยากจัดในฤดูนี้ ถ้าแผนงาน   
ในอนาคต ก็คงเป็นจัดในฤดูหนาว ไม่ก็ฤดูแล้งนะคะ อันนี้แผนงานในอนาคตค่ะ 
แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะ เรื่องการปฏิบัติตัว การดูแลคนในชุมชน           
ก็มีจดหมายถึงผู้นำชุมชน ให้ผู้นำชุมชนช่วยดู ผู้นำชุมชนจะเป็นผู้นำ พ่อบ้าน    
ที่จะดูแลลูกบ้านของตัวเอง แล้วก็มีกติกา ที่เป็นข้อห้ามว่าอะไรบ้างที่เราจะห้าม      
ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้ เราจะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ อันนี้ก็มี
การช ี ้แจง ม ีจดหมายถึงผ ู ้นำช ุมชนไปแล้ว เร ื ่องของการประสานงาน                  
กับหน่วยงาน เราได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีจดหมาย          
ขอความร่วมมือ อันที่หนึ่งคือขอความร่วมมือ อสม. มาออกกำลังกายให้ดู อันนี้
ดู รพสต.ก็ให้การสนับสนุน อันที่สองเรื่องของการปฐมพยาบาล เราก็มีการไป
พูดคุยแล้วก็มีจดหมายขอไปที่ รพสต. เรื่องของการปฐมพยาบาล มีข้อจำกัด     
ที่คุณหมอบอกก็คือ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปอบรม ถ้าเราจะเอาคนจากโรงพยาบาล
ไปอยู่ประจำ ณ สถานที่แข่ง เวลาคนในชุมชนจะมาหาหมอ จะไม่มีหมออยู่
ประจำโรงพยาบาล เราจึงปรับเปลี่ยนด้วยการ ให้เจ้าหน้าที่เรา คอยให้การ
บริการ อันนี้เตรียมงานเสาร์อาทิตย์ที่จะถึง เราได้เตรียมแผนการเรื่องนี้แล้ว            
นะคะ ก็จะมีการติดต่อสมาคม ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ก็มา
ปรับรูปแบบงาน มาปรับเพิ่มเพื่อเตรียมการให้ดีขึ ้นนะคะ ก็ขอบคุณทุกคน       
ถ้าเวลาท่านสมาชิกเจอวันเสาร์อาทิตย์นี้ เจอปัญหาจุดใดให้รีบมาบอก คือใน
ส่วนของกองอำนวยการ จะมีทีมผู้จัดงานเป็นคณะ เรามีคำสั่งแต่เป็นคำสั่ง        
ในเทศบาล ในทีมงาน แต่ละฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่                
ฝ่ายปฐมพยาบาล เรามีคำสั่งเหล่านั้น ฝ่ายคณะกรรมการ ฝ่ายผู้เตรียมเกม          
และการละเล่น หากพบเจอใดๆ ถ้าแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ช่วยกันแต่ถ้าจะต้อง
ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ก็ช่วยมาบอกมาคุยกัน เพื่อที่จะทำให้ภาพ
งานกีฬาประจำตำบลของเรา เราอยากสร้างให้มันน่าอยู่ร่วมกัน เราอยากให้คน 
พี่น้องประชาชนมีความทรงจำดีๆ มีเหตุการณ์ดีๆร่วมกันนะคะ ดังนั้นเราต้อง
เป็นผู้ร่วมสร้างด้วยกัน ขอบคุณค่ะ  

 
 

16/สอบถาม… 



 

  

 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
(นายสิทธิชัย ทองลาด) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-16- 

สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนาย
สิทธิชัย ทองลาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 จากที่ผมได้เข้าประชุม ผมต้องขออนุญาต 
บางครั้งผมมีธุระ แต่ถ้ามีหนังสือไปผมว่าง ผมก็จะพยายามมานะครับ เพื่อรับรู้
ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างไร สมาชิกทุกท่าน มีส่วนร่วมในชนบท         
มีส่วนร่วมในชุมชนยังไง แต่เท่าที่ผมดูมา ขอขอบคุณ สท. และก็ทุกท่าน รู้สึกว่า
การทำงาน ได้จากใจของประชาชนจริงๆ ผมขอบคุณ ในปีงบประมาณที่เรา
พูดคุยกันไป แต่สำหรับผมนะครับก็คือในฐานะผู้ใหญ่บ้าน สิ่งที่เดือนร้อนของ
ลูกบ้าน ถ้าเทศบาลฯไม่ตอบสนอง ผมก็เป็นฝ่ายเสนอ ถ้าหากไม่ทำให้ มันก็จะ
เป็นปัญหาที่เรื้อรังนานหลายปี ลูกบ้านก็จะถามความเดือนร้อนในเบื้องต้นนะ
ครับ ซึ่งผมไม่ได้กล่าว  ผมก็เข้าใจนะครับ ก็ว่า 17 หมู่บ้าน ความรับผิดชอบก็
เยอะ แล้วก็ ยิ่งหน้าที่หนักคือ ผอ.กองช่าง ผมก็เข้าใจ แต่สำหรับงบประมาณที่
จะเหลือไว้ 19 โครงการ ผมว่าหนักนะครับ หนักแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าน่าจะทัน ไม่
ต้องคิดนะครับ แต่ลูกบ้านก็ต้อง ผู้ใหญ่บ้านต้องเจออยู่แล้ว ผมพูดโดยตรง ไม่
ต้องพลัดเป็นปีหน้า ถ้าทำได้ทำเลย เป็นผลประโยชน์ของท่านเองนะครับ ท่านก็
จะได้มาร่วมกับผมอีก ถ้าหมดวาระ นี่พูดตรงๆ นะครับ เพราะเราสนับสนุนกัน 
เราช่วยกัน เพราะว่าเราคลุกคลี เรารู ้ใจกัน อยากจะให้ร่วมงานกันเช่นเคย        
แต่สำหรับหมู่ 1 นะครับ ผมจะมาลงเรื่องของผม ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลา
พิสูจน์คนนะครับ ผมก็ไม่จะพูดอะไรมาก มีอยู ่สองเรื ่องที ่ผมพูดประจำ         
ความสว่างของหมู่บ้านของผม แล้วก็ห้วยน้อยที่พายุโนอึน ปี 2563 นะครับ 
ช่วงเดือนธันวา ประมาณวันที่ 23 ครับ ตอนนี้ปี 2565 จะสิ้นปีแล้วนะครับ 
ชาวบ้านก็ถามผมเรื่อยว่าเมื่อไหร่ ผมก็แก้ต่างไป ก็เทศบาลก็ยุ่งยาก งานไม่ใช่แค่
หมู่บ้านเรา ไม่ต้องมาทำให้หมู่บ้านผมดีนะครับ แต่นี่มันเป็นปัญหาเบื้องต้น 
ความสว่างในบ้าน ตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่เขาก็ร้องเรียนมาแล้ว จะเข้าเป็นสามปี
แล้ว ก็ขอความเห็นใจของผู้นำในการบริหารนะครับ ก็อย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่ง
ของ 17 หมู่บ้านครับ ก็ไม่ต้องให้ผมก็ได้ แต่เวลามันผ่านไปให้พิสูจ น์อะไร
หลายๆอย่าง พิสูจน์ผมด้วยพิสูจน์เทศบาลด้วยครับ ส่วนเรื่องที่สองก็คือสำหรับ
เรื่องกีฬามันก็มีลูกบ้านเขาก็เสียดาย เขาไม่อยากไปเชียร์ไกล แต่ผมก็มาคิด
แง่นึง การเปลี่ยนสถานที่ผมก็เข้าใจนะครับว่า ลักษณะของภูมิอากาศมันทำให้
เป็นอุปสรรคของเรา ก็ดีครับการที่เสนอในปีหน้า อาจจะเป็นช่วงแล้ง หรือช่วง
ปลายฝนต้นหนาวเผื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับ แต่สถานการณ์ที่ผมดูการแข่งขัน
กีฬา ผมสงสารเยาวชน สงสารเด็กที่เป็นลม หมู่ 9 นะครับ ก็เร่ง งานมันเร่งแข่ง
ทั้งวัน เด็กไม่มีเวลาพัก แต่ยังดีที่ไม่มีแดดร้อน ผมเข้าใจปัญหาเรื่องฝน ปีหน้า
เราต้องปรับปรุงใหม่ หลีกเลี่ยงช่วงสิงหา กันยา ไม่ต้องจัดเลย แล้วก็ มีความ
ภาคภูมิใจที่ทางเทศบาลนำสิ่งดีๆสู่ชุมชน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมา แล้วก็สิ่งที่
อยากจะพูดอีกเรื่องคือ การประชุมสภา อย่างที่ท่านสท .แน่น เสนอไปผมอยาก
ให้มีรูปแบบกว่านี้ ที่ว่ากองทุนบุญสัมพันธ์ ก็สรุปก็หามติไม่ได้ก็เหมือนเดิมใช่
ไหมครับ มันไม่เป็นระบบ ท่าน สท.เสนอมา คนอื่นก็แทรกไป มั่วไปหมด 

17/แล้วมต…ิ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
(นายเกรียงไกร ป้องไธสง) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(นายพรภิรมย์  มั่นเรืองศรี) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
 
ที่ประชุม 
 
(นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)  
ประธานสภา ทต.บ้านยาง 
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แล้วมติยังไงครับ ไม่รู้ ก็สรุปคุยกันไปเฉยๆ ผมอยากให้เป็นรูปแบบที่ดีกว่านี้ 
ไม่ใช่ว่าคิดจะแทรกก็แทรกนะครับ ก็เป็นมติเป็นเรื่องไปครับ คืออยากจะพูดก็
ต้องยกมือ ให้เกียรติคนอื่นนะครับ สำหรับผมมีข้อเสนอแนะเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณมากครับ 
 
สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเกรียงไกร 
ป้องไธสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขต 1 เรื ่องความเดือนร้อน       
ของพี่น้องนะครับ ก็คือมีพายุที่ทำให้ถนนยังสัญจรไปมาลำบาก ยกตัวอย่างพื้นที่     
หมู่ 15 เป็นพื้นที่การเกษตร แต่ตอนนี้มีบ้านเรือนคนออกไปอยู่เยอะ ถนนยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขสักที น้ำท่วมขัง เรามีแผนการยังไง งบประมาณที่นอกเหลือ
จากเทศบัญญัติ คือยังมีอีกหลายพื้นที่ ตามที่ผมได้ลงพื้นที่มา แล้วเรื่องท่าน
ผู้ใหญ่ สุทธิชัย ทองลาด  เรื่องพายุโนอึน อยากเรียนปรึกษาท่านประธานสภา 
ผ่านไปยังผอ.กองช่าง หรือนายช่าง ที่ตรงนั้นจะเป็นฝายน้ำล้นที่สูงกว่าริมตลิ่ง 
ถ้าน้ำไหลผ่านเยอะ น้ำมันจะไหลออกตลิ่งก่อน เพราะว่ามันสูงกว่า น้ำกว่าจะ
ล้นถึงมันจะเซาะข้างๆก่อน ทำให้น้ำไหลไปที่นา ผมก็เลยอยากสอบถามเรา
พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ เราจะทุบหรือเจาะให้พื้นที่เสมอกัน แต่มันแข็งแรงอยู่
แล้วนะครับ แต่พอน้ำมันไหลเต็มคลอง ยังไม่ถึงริมน้ำล้นมันจะไหลเซาะข้างๆ
ก่อน นี่เป็นปัญหาที่แก้ไขเบื้องต้นเลย แต่ฝายน้ำล้นตรงนั้นแข็งแรงอยู่แล้วครับ         
จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 
 
ตามที่ท่านสมาชิก และผู้ใหญ่ได้นำเรียนมาคือปัญหา ตอนนี้ก็คือได้เข้าไปดูหน้า
งานและสำรวจแล้วนะครับ ก็ติดต่อทางผู้รับจ้างก็เข้าไปดูหน้างานแล้วนะครับ 
ปัญหาตอนนี้คือไม่มีดินที่จะเข้าไปลง ก็กำลังหาดินที่จะไปลง เพิ่งไปดูมาเมื่อวัน
ก่อนก็คือ ทางเข้าไปลำบากมาก รถทางที่จะเข้าไปซ่อมก็ขอให้ฝนหยุดก่อน  
เบื้องต้นผมได้คิดคำนวณไว้แล้ว ส่วนถนนหนทาง คือตอนนี้ได้ให้นายช่างโยธา
ออกสำรวจแล้วก็รายงานเข้ามา เพื่อรวบรวมยอดงบประมาณดำเนินการซ่อม
ต่อไป คิดว่าภายในเดือนหน้านะครับจะดำเนินการ ตอนนี้คือรอเช็คทุกเส้นทาง 
ทุกอย่างมาดูที่งบประมาณว่าเรามีงบประมาณที่จะใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ  
 
สอบถามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง และผู้เข้าร่วมประชุม
ว่ามีท่านใดมีเรื่องอภิปราย หรือหารือเกี่ยวกับข้อราชการหรือไม่ 
 
ไม่มี 
 
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยางทุกท่าน และกล่าว       ปิด
ประชุม 

18/ปิดประชุม… 



 

  

 
 
ปิดประชุม 
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10.40 น. 
 

                           

                          (ลงชื่อ)  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวขนิษฐา  แกว้ภมูิแห่) 

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 
 
เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง 

- เพื่อโปรดทราบ 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง                     

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว    
เมื่อวัน   พฤหัสบดี    ที ่    1    เดือน   กันยายน     พ.ศ. 2565  
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องทุกประการ 

         

 
- รับทราบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   

ประจำปี พ.ศ.2565 

                               (ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง       
                       (นางจติสวย  ศรฤทธิ์)                 
           วัน   พฤหัสบด ี   ที่    1     เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2565 
 
 

        
 

(ลงชื่อ)          .ประธานกรรมการ      
     (นายสุพรรณ  ตะบุบผา) 

 

                

    (ลงชื่อ)    กรรมการ           (ลงชื่อ)          กรรมการ/เลขานุการ 
          (นายทองปอน  วินทะไชย)           (นายธณบวร  เที่ยงน้อย) 
 



 

  

สภาเทศบาลตำบลบ้านยาง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565  วันที่ 26  สิงหาคม 2565  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง สมัยวิสามัญ                  
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   ในวันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

                                (ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง       
                   (นางจิตสวย  ศรฤทธิ์)       


